
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 25   วนัพุธที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2560 



@   อน.อดุลย ์–ผาสุข  วราเอกศิริ ทบัทิมกรอบ 1 หมอ้ใหญ่ , ผชภ.เปรมจิตร  ลือสกลกิจ   ส้มจีน 1 ตะกร้า
ใหญ่,อน.ศรีชยั  เทพศิลปวิสุทธ์ิ  ส้ม 1 ถุงใหญ่, อน.ยอดชาย – แอนน์มุกดา สุจิตต ์ บวัลอยไข่หวาน  1  ถุง
, นย.นพ จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  แซนวิช  2 ถาดใหญ่, แอนน์เสมา – รทร.แสงชัย  อ  านวยวฒันกุล  
ขา้วโพดคัว่ 1  ถุงใหญ่,  

 

แขกที่น าอาหารมาเยี่ยมสโมสรฯ 

                        อผภ.ไพโรจน์  จริะเสวจีนิดา   กล่าวอวยพรวนัเกดิ 

 

ขอขอบพระคุณท่านอดีตผูว้า่การภาคทั้งสองและโรตารีแอนน์ทั้งสอง ท่านผูช่้วยผูว้่าการภาคเปรมจิต ท่านอดีต
นายกทุกท่าน  ท่านนายกปัจจุบนัท่านไม่ค่อยพดู สมาชิกเลยไม่รู้ใจท่านก็ขอให้สมาชิกมองแววตาคุณหมอวา่ท่าน
ตอ้งการอะไรและช่วยท่านดว้ย เป็นก าลงัใจให้ท่านดว้ยและท่านสอบผา่นเป็นผูช่้วยผูว้า่การภาคไดเ้ลย และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดม้าเป็นเกียรติให้ดิฉนัในวนัน้ี ขอบพระคุณค่ะ 

 

 

 

 

@ @  วนัน้ีผมและแอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา รู้สึกยนิดีเป็นพิเศษ วนัน้ีถือว่าเป็นโชคดีของเจา้ของวนัเกิด
หน่ึงปีมีคร้ังเดียวท่ีผูน้  าของภาคมาเยี่ยมและถือโอกาสรับพรจากท่าน ผมจะขอเรียนว่า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไม่ได้
วดักันท่ีขนาด วดัพระแก้วองค์เล็กนิดเดียวแต่ศักด์ิสิทธ์ิมาก ท่านผู ้ว่าการภาคเป็นสตรีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เป็นผูว้า่การภาคไดอ้ยา่งดี ถือเป็นอศัวินของภาค 3330 ขอบคุณครับ 

 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  18  มกราคม   2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.ก าจร  ศรีวราสาสน์   
                    ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร            

 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสปัดาห์ พธุท่ี 11  มกราคม  2560 ซ่ึงเป็นวนัครอบครัว มิตรภาพวนัคลา้ย
วนัเกิด วนัตอ้นรับปีใหม่ และตอ้นรับผูว้า่การภาค โดยการน าของ นย.นพ.จรูญพงศ ์บรมธนรัตน์  ภายใต้
อรรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย”์  ยินดีตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี   ผูว้่า
การภาคจุฑาทิพย ์ ธรรมศิริพงษ ์ ผูว้า่การภาค 3330 โรตารีสากล สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย,์ ผูช่้วยภาค
เปรมจิตร   ลือสกลกิจ, คุณเบญจวรรณ  ธรรมศิริพงษ ์ นายกก่อตั้งสโมสรทวารวดี  คณะผูบ้ริหารและครู
สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี, คุณสมชาย  เกศรักษณ์  โฮสมิสเตอร์คาร์ลอส, โรตารี
แอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน  ขอบคุณครับ 
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 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 

 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี 5  สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 



                        อผภ.นพ.พรชัย  บุญแสง    กล่าวอวยพรวนัเกดิ 

 @  วนัน้ีเป็นวนัดี  วนัพิเศษ พรประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงท่ีไดฟั้งจากผูว้่าการภาค ก็ขอให้ตั้งใจฟังจากท่าน 
ผมก็เป็นก าลงัใจให้กบัพวกเราทุกคนดว้ย  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

                        ผู้ว่าการภารจุฑาทพิย์   ธรรมศิริพงษ์   กล่าวอวยพรวนัเกดิ 

 @     ดิฉันขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในจงัหวดัสุพรรณบุรี องคห์ลวงพ่อวดัป่าเลไลยก์ ไดโ้ปรดอวยพร
ให้กับท่านท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในวนัน้ีและครอบครัวของท่าน ขอให้มีความสุข    มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  
แคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งปวง พบแต่มิตรท่ีดี  มีความสุข ทุก ๆ เร่ืองท่ีท่านปราถนา มีเงินทองมากมาย 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือขอให้มีสุขภาพท่ีแขง็แรงและคนรอบกายท่านเช่นกนั ขอให้ท่านสมปราถนาดงัท่ีท่าน
ไดต้ั้งใจ  ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

                        อน.ยอดชาย  สุจติต์  ตวัแทนกล่าวอวยพรวนัเกดิ 

 @   ขอขอบคุณท่ีให้เกียรติผม   ผมถือวา่โชคดีมากครับท่ีสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไดต้อ้นรับท่านผูว้่าการ
ภาค 1 ปีมีคร้ังเดียว เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนมกราคม  ขอขอบคุณท่านผูว้า่การภาคและอดีต
ผูว้่าการภาคทุก ๆท่าน ขอให้พรทั้งหลายท่ีท่านให้ส่งผลให้กบัทุกท่าน ร้อยเท่า ทวีคูณ  ในโอกาสท่ี
ท่านผูว้า่การภาคเดินทางตลอดเวลาขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภยัประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน
และส่วนตวัครับ คิดในส่ิงท่ีดี  ท  าในส่ิงท่ีดีและประสบแต่ส่ิงท่ีดี ตลอดไปครับ 

    

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้บริจาควนัคล้ายวนัเกิด 

รายนามผู้บริจาคช่วยน ้าท่วมภาคใต้ 
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จะตอ้งรับรู้เร่ืองเป้าหมายและนโยบายท าให้ดิฉันไดรั้บรู้ว่าปีน้ีเรามีเป้าหมายของภาคแต่เราจะยึดและท า
ตามเป้าหมายของโรตารีสากล เน่ืองด้วยทุกๆเป้าหมายจะเขา้ไปตั้งใน My Rotary แต่ละสโมสรแต่ละ
สโมสรท ากิจกรรมทุกๆดา้นจะตอ้งรายงานในคลบัเซนทรัลทั้งหมด ดงันั้นปัจจุบนั ทุกๆวนัท่ี 7 จะตอ้ง
รายงานมายงัผูว้า่การภาคมิใช่วา่ผูว้า่การภาคเยีย่มเสร็จถึงจะท าเร่ืองรายงานโรตารีสากลมนัปรับเปล่ียนไป
แลว้ สโมสรท่ีดิฉนัดูแลอยู ่111 สโมสร นายกบางคนยงัไม่รู้เลยวา่เลขาไม่มีทั้งท่ีแจง้ตั้งแต่แรกว่ามี แต่ทาง 
RI รู้ ตอนน้ีกลบักนัทางทาง RI ทราบแจง้มาทางผูว้า่ฯ  ผูว้า่ก็ติดตามช่วยเร่งรัดและรายงานให้โรตารีสากล
ทราบถึงความเขม้แขง็ของสโมสรหรือไม่ ในระดบัภาคของเราในระดบัโซนท่ีไดเ้พ่ิงอบรมไปเม่ือเดือนท่ี
แลว้ ในระดบัโซน 6  6B  7Aและ 10B เราเป็นภูมิภาคเดียวท่ีตั้งเป้าหมายครอบคลุมไว ้100% ของทุก
สโมสรในภาค ดงันั้นเม่ือดิฉนัเยีย่มเสร็จ ดิฉนัไดมี้ค  าพดูของนายก  ของคณะกรรมการท าให้รู้ว่าเป้าหมาย
ท่ีทางสโมสรตั้งไวจ้ะบรรลุตามท่ีโรตารีก าหนดหรือไม่ข้ึนอยูก่บันายกและคณะกรรมการท่ีบริหาร ในการ
ตั้งเป้าหมายไปก็ดี การท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายก็ดี ท่านจะน ามาซกัถามในสโมสรว่าตั้งเป้าหมายใดใน
สโมสรและท่ีท าส าเร็จไปแลว้มีอะไรบา้ง อะไรท่ียงัขาดท่ีจะขอความร่วมมือของสมาชิก ของสโมสรโรตา
รีสุพรรณบุรีได ้จะมาประชุมกนัในคร้ังต่อไปว่าอดีตนายก   อดีตผูว้่าการภาค สมาชิกเพ่ือให้ค  าแนะน า
เพ่ือให้ผา่นบรรลุเป้าหมายโรตารีสากลไดอ้ยา่งไร ดิฉนัเช่ือว่าสโมสรแห่งน้ีบรรลุแน่นอน นั้นคือหมายถึง
การไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล ในขณะเดียวกนัเป้าหมายของภาคท่ีจะมอบรางวลัในวนัท่ี 
7 เมษายน ท่ีสโมสรทุกสโมสรในภาคจะมีความประทบัใจในการยกยอ่งเชิดชูอดีตผูว้่าการภาคของเรา 
เป็นงานท่ีเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของภาคและวนัท่ี 8 เป็นการสรุปงาน ตกเยน็เป็นการประกาศรางวลั
ของภาคและในวนัท่ี 9 ตอนเชา้มีการใส่บาตรเล้ียงพระท าบุญ สโมสรไหนท่ีมีสมาชิกท่ีไดเ้สียชีวิตไปก็ให้
เขียนช่ือเพ่ือเราจะไดท้  าบุญในเช้าวนัท่ี 9 เมษายนเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กบัสมาชิกทุกสโมสรในภาคของ
เรา และภาคของเราจะจัดประชุม 4 ภาครวมกัน กับภาค 3300 มาเลเซีย  สิงคโปร์ ในวนัท่ี 12-14 
พฤษภาคม โดยท่ีประธานโรตารีสากลจะมาด าเนินการเอง ทั้งน้ีจะมีการปรับโซน นัน่หมายถึงว่าในระยะ
หน่ึงจะมีการปรับภาคของเรา มีภาค 3330 กบั 3350 เช่ือว่าในวนัเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี เราจะมีความ
ประทบัใจไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนเราและสโมสรในภาค 3330 เราจะรักกนั เป็นงานคอกเทล ผูช้ายแต่งตวั
หล่อสุด ผูห้ญิงแต่งตวัสวยสุด ก็ขอให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ไปร่วมดว้ย ไปเป็นก าลงัใจให้ดว้ย งานน้ี
จดัท่ีโรงแรมทวารวดี  จงัหวดันครปฐม  ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอดีตผูว้่าการภาคทั้งสองและโรตารี
แอนน์ทั้งสอง ท่านผูช่้วยผูว้่าการภาคเปรมจิต ท่านอดีตนายกทุกท่าน  ท่านนายกปัจจุบนัท่านไม่ค่อยพูด 
สมาชิกเลยไม่รู้ใจท่านก็ขอให้สมาชิกมองแววตาคุณหมอว่าท่านต้องการอะไรและช่วยท่านด้วย เป็น
ก าลงัใจให้ท่านด้วยและท่านสอบผ่านเป็นผูช่้วยผูว้่าการภาคไดเ้ลย และขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดม้าเป็น
เกียรติให้ดิฉนัในวนัน้ี ขอบพระคุณค่ะ 

 

 

@ อน.ยอดชาย  สุจิตต ์ บริจาค  1,000 บาท , รทร.สมพงษ ์  บุญมี  บริจาค 500  บาท , แอนน์เป้ิล  รุ่งเรือง
ศรี  บริจาค  1,000  บาท , แอนน์จุฑาทิพย ์ ตั้งตน้ตระกูล  บริจาค 1,000  บาท 

@ @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 5,000  บาท  @ อผภ.ไพโรจนื แอนน์สุธีรา  จิระเสวีจินดา 10,000  บาท  
@ อผภ.นพ.พรชยั  แอนน์วราภรณ์  บุญแสง บริจาคในนามมูลนิธิหลวงปู่ แยม้ 100,000  บาท  @ นยล.สม
ชยั  แอนน์สอาด  โสภาศรีพนัธ์ 5,000 บาท  @ อน.กวางฮุย แอนน์เฉลา  อนุกูลวฒันา 5,000 บาท @ นายก 
นพ.จรูญพงศ ์ แอนน์ ดร.ช่อทิพย ์ บรมธนรัตน์  3,000  บาท @ อน.ศรีชยั  แอนน์นภาพร เทพศิลปวิสุทธ์ิ  
3,000 บาท @ อน.ไกรวุฒิ   แอนน์กิติมา  สีตลกาญจน์ 1,000  บาท @ อน.ยอดชาย แอนน์มุกดา  สุจิตต ์
1,000 บาท @ รทร.ชยพล  แอนน์เครือวลัย ์ ล้ิมจิระภิญญา 1,000 บาท 



@ รทร.ก าจร  แอนน์นฤมล  ศรีวราสาสน์ 1,000 บาท @ รทร.คชัพนษ ์ แอนน์กานดา  นนทเดชะ 1,000 

บาท @ อน.ศิระ แอนน์เป้ิล  รุ่งเรืองศรี 500 บาท @ คุณสุกญัญา   สิทธิศกัด์ิ 1,000 บาท    

 

 

ผู้ว่าการภาค จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์  กล่าว 

สมคัรเป็น สโมสรตอ้งรับรองดว้ย แรก ๆ สมาชิกก็บอกวา่ถา้ลงใตใ้ห้บอกจะไปดว้ยเอาเขา้จริง ๆ สโมสร

แรกท่ีดิฉนัตอ้งไปคือ เบตง ดิฉันถามว่ามีใครจะไปบา้งทุกคนเงียบหมด ไม่มีใครไปดิฉันเลยตอ้งชวนลูก

สาวไปเป็นเพ่ือนก็มีความกลวัเหมือนกนั ลงไปวนัท่ี 12 สิงหาคม  ผูช่้วยผูว้่าการภาคท่ีนัน่บอกไปไดเ้ขา

ดูแล ดิฉนัยอมรับวา่การเป็นผูว้า่การภาคถา้ไม่ไดผู้ช่้วยท่ีช่วยดูแลสโมสรในพ้ืนท่ีและช่วยในเร่ืองของการ

ส่งข่าวหรือการดูแลเรา ไปลงหาดใหญ่เขาก็มารับ   จากหาดใหญ่ไปเบตง สมาชิกท่ีเบตงก็มา หลงัจากพบ
สมาชิก เขาก็ชวนไปใจกลางเมืองมีท่านนายอ าเภอรออยู ่เขาบอกว่าในฐานะท่ีเป็นผูห้ญิงเดินทางเขา้มาใน

เมืองให้ดิฉนัออกไปพดูให้ก าลงัใจกบัผูท่ี้เฝ้าดูแลเมืองก็มีหน่วยต่าง ๆ ประมาณ 270 คน สโมสรโรตารีก็

เตรียมน ้า เตรียมขนมเพราะตอ้งมีการเดินเวรกนัทั้งคืนดิฉนัก็ออกไปพูดให้ก าลงัใจว่าท าไมถึงตอ้งไปและ

ดิฉนัก็กลบัมาพบกรรมการต่อครบ 5 ฝ่าย ก็เวลา 22.50 น.  เช้าก็เดินทางไปท่ียะลา เร่ิม 5 โมงเยน็  2 ทุ่มก็

เสร็จ ดิฉันก็ออกไปพูดใจกลางเมืองเหมือนกนัท่ียะลา และดิฉันก็ใส่แบบน้ีซ่ึงเป็นเป้าหมายชดั ถา้รอดก็

รอดถา้ไม่รอดก็ไม่คงไม่รอด เช้าก็มาทานอาหารใจกลางเมืองยะลา  แลว้ก็ต่อไปท่ีนราธิวาสซ่ึงทุกท่านก็

รออยู่ เม่ือเสร็จแล้วสมาชิกก็มาส่งท่ีปัตตานี ในขณะนั้นท่ีปัตตานีระเบิดท่ีโรงแรมเซาทเ์ทิร์น  9 ชั้นเขา

ถามวา่จะไปไหม ดิฉนับอกวา่ไปค่ะเยี่ยมเสร็จประมาณ 4 ทุ่ม นายกก่อตั้งของนราธิวาสเขายงัไม่กลบัเลย

รอส่งดิฉันก่อน ท าให้ดิฉันรู้สึกว่าสมาชิกสโมสรโรตารีมีน ้ าใจมาก พอรุ่งข้ึนก็ไปท่ีหาดใหญ่เช่ือไหมคะ

คนหาดใหญ่ไม่กลา้ไปรับดิฉนัท่ีปัตตานีผูจ้ดัการโรงแรมซีเอส เขารู้สึกประทบัใจดิฉันก็ขอเป็นสมคัรเป็น

สมาชิกเลย เชา้เขาก็ขบัรถไปส่งดิฉันท่ีหาดใหญ่และก็มีนายกทั้งสองมีอดีตนายกไปดว้ย และก็มาต่ืนเตน้

อีกคร้ังท่ี จ.ตรัง เป็นเดือนกนัยายน รุ่งข้ึนจะเป็นวนัเกิดของดิฉนัเขาพาดิฉันเขาไปในเรือนจ า อาย ุ50  กว่า

ก็ไม่เคยเขา้ไปในเรือนจ าแต่ก็ตอ้งไป ในเรือนจ าเขาเขา้ไปสอนฝึกอาชีพให้ผูต้อ้งขงัหญิง ดิฉันก็คิดว่าไม่มี

อะไรมาก ผูคุ้มท่ีเรือนจ ารู้สึกประทบัใจในโรตารีมาก พาดิฉนัเขา้ไปในแดน 2  เขา้ไปในห้องขงัคอก  ไม่ก่ี

ฟุต  ในห้องขงัแออดัมาก ทุกตารางเป็นท่ีนอนหมดเราไดเ้ห็นนกัโทษมากมายใช้ชีวิตกนัอยา่งไร  เราอยู่

ขา้งนอกเรามีโอกาสมากมายท่ีจะท าอะไร หลายอยา่งแต่ขา้งในนั้นไม่มีโอกาส  ดิฉันเดินทางมาจนสุดทา้ย

เม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้ดิฉนัตอ้งไปเยีย่มท่ีสโมสรโรตารีเกาะสมุยซ่ึงเขามีโครงการให้ดิฉันไปมอบโครงการรัก

การอ่าน  ลงไปท่ีนครศรีธรรมราชซ่ึงเกิดปัญหาน ้าท่วมอยา่งหนกัซ่ึงปกติไม่เคยมีเหตุการณ์อยา่งน้ีมาก่อน 

เราก็เลยตอ้งรีบกลบัก่อนไม่อยากให้เป็นภาระท่ีจะต้องมาคอยดูแลส่ิงท่ีดิฉันมีความประทบัใจในการ

ท างานในปีน้ีมากท่ีสุดก็คือ ท่านทราบหรือไม่ว่าเดือนน้ีเป็นเดือนท่ีดิฉันตอ้งเดินทางไปซานดิเอโก้เป็น

เร่ืองท่ีผูว้่าการภาคทุกท่านตอ้งไปประชุมท่ีอเมริกา พอดิฉันมานึกถึงมนัเร็วเหลือเกิน การท่ีเราจะตอ้ง

เดินทางไปประชุมท่ีอเมริกา ท าให้เรารู้จกัเวลาเพราะการประชุมท่ีนัน่ เราจะตอ้งตรงเวลา เขา้ห้องให้ถูก 

แต่ละชัว่โมงเปล่ียนห้อง 541 ภาคจะตอ้งรู้จกักนั จะตอ้งแนะน าตวัทุกห้องจะตอ้งเขา้ฟังบทบาทและหนา้ท่ี   

 

รายนามผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 1,000 เหรียญ 

@ อผภ.ไพโรจน์  แอนน์สุธีรา  จิระเสวีจินดา @  อผภ.นพ.พรชยั  แอนน์วราภรณ์ บุญแสง @ อน.กวางฮุย 

แอนน์เฉลา  อนุกูลวฒันา @ อน.สมพงษ ์ แอนน์สุดา  เลา้สิทธิวรงค์ @ นย.นพ.จรูญพงศ ์ แอนน์.ดร.ช่อ

ทิพย ์ บรมธนรัตน์  ผูบ้ริจาคสมทบเพ่ือเป็นพอล  แฮริส เฟลโลว ์อน.ศิระ แอนน์เป้ิล รุ่งเรืองศรี , อน.ศรีชยั 

แอนน์นภาพร  เทพศิลปวิสุทธ์ิ , อน.ไกรวฒิุ  แอนน์กิติมา  สีตลการญจน์ 

 

 

รายนามผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 100 เหรียญ 

@ อน.อดุลย ์แอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ @ อน.สุรพฐั แอนน์ชวริน  ม่วงน้อย @ อน.เซียมเดช แอนน์กมล

ทิพย ์ สิงหาอาจ @ อน.ไพบูลย ์แอนน์ยพิุน  กิติวรภทัร @ อน.พูลศกัด์ิ แอนน์พรทิพย ์ รุ่งโรจน์ชยัพร @ 

อน.ธนกร  แอนน์สุธาสินี  ส าเร็จผลไพบูลย ์@ อน.ทวีชยั แอนน์สิริมน  ชยัสุวรรณ @อน.บณัฑิต  แอนน์

สมฤทยั  เฮงวฒันา @ นยล.สมชยั  แอนน์สอาด  โสภาศรีพนัธ์ @ รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล @ รทร.ชชัชยั  

แอนน์จุฑามาศ  ตั้งตน้ตระกูล @ รทร.ศุภนิต  แอนน์สาธิณี  สุนทรเนตร @ รทร.ชยพล แอนน์เครือวลัย ์

ล้ิมจิระภิญญา  @ รทร.แสงชยั  แอนน์ ดารณี  อ  านวยวฒันกุล 

 

@    ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาในวนัน้ี   ไดมี้โอกาสไดเ้ขา้พบนายกและเลขาฯ คณะกรรมการของ
สโมสร ดิฉนัก็พบว่า สร.สุพรรณบุรีเป็นแบบอยา่งท่ีดิฉันเดินทางมาวนัน้ีเป็นสโมสรท่ี 93 ตอ้งไปพูดทุก 
ๆคร้ังวา่สโมสรท่ีอยูต่อนบนสุดก็คือ สร.สุพรรณบุรี เป็นสโมสรตน้น ้ าของภาค 3330 โรตารีสากล มีอดีต
ผูว้า่การภาคอยู ่2 ท่าน เป็นโชคดีของสโมสรและสมาชิกของท่านท่ีมีอดีตผูว้่าการภาคและโรตารีแอนน์ท่ี
เป็นตวัอยา่ง ดิฉันมีลูกสาวตามไปทุกท่ี เร่ืองโรตารีท่ีรู้คือไม่ฟังก็ตอ้งตั้งใจฟัง แต่ส่ิงท่ีดิฉันภูมิใจลึก ๆ ก็
คือดิฉนัขอให้เขาเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีทวารวดีได ้ไม่ฟังก็ตอ้งตั้งใจฟัง แต่ส่ิงท่ีดิฉันภูมิใจลึก ๆ ก็
คือดิฉนัขอให้เขาเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีทวารวดีได ้ท าให้หลงัจากเป็นอดีตผูว้่าการภาคแลว้มีงาน
ท าต่อเพราะวา่ดิฉนัตอ้งไปเป็นเลขาส่วนตวัของเขา เป็นท่ีปรึกษาให้เขาดว้ย  ชีวิตของดิฉันเร่ิมตน้จากการ
คิด คิดว่าเราจะตอ้งท าอยา่งไรบา้งและมนัเกิดอุปสรรค อะไรบา้ง แลว้เราจะแนะน าสโมสรอ่ืนๆอยา่งไร
บา้ง การเดินทางมาท่ีน่ีเป็นสโมสรท่ี 93  มีเร่ืองราวมากมายการเป็นผูว้า่การภาคท่านคงทราบวา่เราตอ้ง 
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